



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3100, 3063 โทรสาร 3060

ที่ ศธ 5631/๑

วันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน  
ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก นั้น

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าวตามเอกสารแนบ  
ทั้งนี้ได้ส่งไฟล์ไปที่อีเมล sutqa@sut.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ณัฐธญา เผือกผ่อง)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

การดำเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษากายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข	กรอบเวลา การ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน			การดำเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข	ปัญหา-อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
		เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ เริ่ม		
1. ตัวอย่าง 12.1 ปริมาณการพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวน ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์พิมพ์ ผู้รับบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนทรัพยากร สารสนเทศที่มีอยู่และจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ใน การพิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	✓			<p>1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพิมพ์ทรัพยากรทุกประเภทที่มี อยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเผยแพร่ตัวอย่างยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น กิจกรรมชมรมบริการอ่าน* กิจกรรม “เยี่ยมหนังสือ” ส่งวันเปิดเทอม** ซึ่งขยายระยะเวลาการพิมพ์หนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยนักศึกษา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาศาสตร์สามารถพิมพ์หนังสือได้โดยนำส่งคืนในวันเปิด เทอมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีหนังสือเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน</p> <p>2. มีการดำเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับอนาคตและรูปแบบการ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ โดยจะมีการทำวิจัยเรื่อง “ความต้องการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของนักศึกษาชาวต่างชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และเรื่อง “การ ใช้ระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเองของคณาจารย์และนักศึกษามหา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับหน่วยงาน</p>	

หมายเหตุ \* มีการดำเนินการภาคการศึกษา เพื่อกระตุ้นการพิมพ์หนังสือและส่งเสริมการอ่าน

\*\* อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 8 เม.ย.-15 ก.ค.57